

**แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในซาอุดีอาระเบีย (ปี 2562)**  
**(ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคใต้)**  
**กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม**  
**สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด**

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

**1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับซาอุดีอาระเบีย**

1.1 ซาอุดีฯ ตั้งอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรอาหรับ (Arabian Peninsula) ในตะวันออกกลาง มีพื้นที่ 2.25 ล้านตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 4 เท่า) พื้นที่เป็นทะเลทรายเกือบทั้งประเทศ อากาศร้อนจัดเกือบตลอดทั้งปี มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดอิรักและจอร์แดน
- ทิศตะวันออก ติดกับคูเวต กาตาร์ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอ่าวอาหรับ
- ทิศใต้ ติดกับเยเมนและโอมาน
- ทิศตะวันตก ติดทะเลแดง

1.2 ซาอุดีฯ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 เขตหรือมณฑล ได้แก่ อัลบาฮะห์ (Al Bahah) อัลฮุดุด อัลชะมาลียะห์ (Al Hudud ash Shamaliyah) อัลญะวาฟ (Al Jawf) อัลมาดีนะห์ (Al Madinah) อัลกอซิม (Al Qasim) อัลริยาด (ArRiyad) อัลชาร์กียะห์ (Ash Sharqiyah, Eastern Province) อะซีร์ ('Asir) ฮาอิล (Ha'il) จีซาน (Jizan) มัคกะห์ (Makkah) นัจญ์รอน (Najran) และตาบูก (Tabuk)

**2. คนไทยในซาอุดีฯ**

2.1 ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในซาอุดีฯ ประมาณ 8,700 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันตกที่เมือง มัคกะห์และเมืองเจดดาห์ ประมาณ 8,000 คน และสำหรับคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 700 คน นั้น กระจายกันอยู่ในเมืองต่าง ๆ ทั่วซาอุดีฯ อาทิ กรุงริยาด อัลโคบาร์ คาบิล มุฮัมมัด ตาบูก นาจรัน กาดิฟ ดัมมาม ฮาอิล จูเบล กาศิม บูโรดาห์ อุโนซา ซากากา และฮาฟาอัลบา-ทิน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานและมีอายุประมาณ 50 - 65 ปี นอกนั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในซาอุดีฯ ในสถานะผู้ติดตามคู่สมรส ชาวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

2.2 คนไทยที่อยู่ในเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่รู้จักและสนิทกันเป็นการส่วนตัว เนื่องจากอาศัยอยู่ในซาอุดีฯ มาเป็นเวลานาน ผู้ที่มีบทบาทเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือที่เรียกว่า “แกนนำ” สามารถเป็นตัวแทนที่ดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

2.3 โดยที่คนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ พำนักอยู่อย่างกระจัดกระจายกัน บางรายอยู่ห่างไกลจากกรุงริยาดกว่า 1,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นข้อจำกัดประการหนึ่งในการให้บริการด้านกงสุล

การให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการในการอพยพคนไทย และมีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในเรื่องแผนอพยพค่อนข้างสูง ยังไม่นับรวมถึงค่าครองชีพและค่าสินค้า/บริการในซาอุดีฯ ที่สูงเช่นกัน

### **3. เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนอพยพ**

3.1 ซาอุดีฯ จัดเป็นเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ เสี่ยงต่อภัยคุกคามจากกลุ่มหัวรุนแรง/กลุ่มก่อการร้าย อาทิ กลุ่มอัลกออิดะห์ และกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State -IS) ที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง และหลังจากรัฐบาลซาอุดีฯ ใช้นโยบายขั้นเด็ดขาดปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย จึงทำให้มีการตอบโต้มาตรการของรัฐอย่างรุนแรงอยู่เป็นระยะๆ หนึ่ง ปัจจุบันซาอุดีฯ ยังมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ที่ต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไป

3.2 ซาอุดีฯ ถูกรายล้อมไปด้วยประเทศที่มีภาวะความไม่สงบ เช่น อิรัก เยเมน ซีเรีย เป็นต้น รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับอิหร่าน ด้วยปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียม/ปรับปรุงแผนช่วยเหลือและอพยพคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

### **4. การประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินตามสภาพการณ์ปัจจุบันในซาอุดีฯ**

สถานเอกอัครราชทูตฯ ประเมินแล้วเห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในซาอุดีฯ ยังคงเป็นปกติ ถึงแม้ว่า อาจมีข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใน รวมถึงปัจจัยจากความขัดแย้งกับประเทศในภูมิภาค ตะวันออกกลางอยู่เนือง ๆ แต่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงประเมินสถานการณ์อยู่ในระดับที่ 1 (สีเขียว)

อย่างไรก็ดี หากมีการปรับระดับของสถานการณ์เป็นระดับที่ 2, 3 และ 4 ก็สามารถระบุข้อมูลในแผนอพยพล่วงหน้าได้ ดังปรากฏตามข้อมูลต่อไปนี้

**การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ**

**ระดับ 1 (สีเขียว)**

ปัจจัยป่งที่      สถานการณ์ปกติ

ปัจจัยควบคุม    สถานการณ์ปกติ

เป้าหมาย        เตรียมความพร้อมของ สอท./สภท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ	-จัดทำ/ปรับปรุงรายการอุปกรณ์ที่จำเป็นอยู่เสมอ	
ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ	-ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทยและที่อยู่ติดต่ออยู่เสมอ	
จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้าแรงงานไทย (Foreman)	-ปรับปรุงรายชื่อแกนนำคนไทยในเขตอาณา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และจัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานงานระหว่าง สอท.กับแกนนำคนไทยฯ (ดังแนบ)	
จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สายการบิน สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน)	-จัดทำ/ปรับปรุงรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ของซาอุดีฯ ตามกำหนด	
สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	-สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (กต./มท./ตม./กรมการบินพลเรือน เป็นต้น)	
ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบเส้นทางอพยพ	-ศึกษา/สำรวจเส้นทาง การอพยพ จุดนัดพบ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีฯ	

<p>จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิต่างเครื่องบินจากจุดใดไปทีใด มีสายการบินใดให้บริการเวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่ อาทิต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใดเพื่อขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน</p>	<p>-ศึกษา/สำรวจเส้นทางที่เกี่ยวข้องทั้งทางเครื่องบิน (กรุงริยาดและเมืองใกล้เคียง) และทางบก (พรมแดนที่ติดกับ บาหลีเรน ยูเออี คูเวต โอมาน อียิปต์ และจอร์แดน) ทางน้ำ เมืองอัลโคบาร์ เมืองดัมมาม และเมืองเจดดาห์) โดยประสานกับ สอท. / สกญ. ที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ และ/หรือนำแผน upload ขึ้น website ของ สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ประชาชนติดต่อได้</p>	<p>-นำแผนอพยพ upload ขึ้น เว็บไซต์ สอท. www.thaiembassy.org/riyadh พร้อมประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ (+966 55 462 2005 / 55 798 2002) และ e-mail ของ สอท. (thairuh@mfa.go.th) และ facebook ของ สอท. (Royal Thai Embassy, Riyadh) รวมทั้งชักชวนความเข้าใจเรื่องแผนอพยพกับคนไทยในพื้นที่เมื่อมีโอกาส</p>	

<b>ระดับ 2 (สีเหลือง)</b>
---------------------------

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ

เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ  
ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด	-ทั้งแหล่งข่าวราชการ สื่อมวลชนทั้งใน และ ตปท. รวมถึงแหล่งข่าว จากมิตร ปทท.	
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบ และตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท./สกฎ. และเตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสาร กับเครือข่ายคนไทยที่กำหนด	-ปชส. ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะ social media เช่น facebook ของ สอท. และประสานผ่านแกนนำ คนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ	
แจ้งข่าวให้คนไทยในพื้นที่เตรียมสัมภาระ เอกสารเดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทาง ไปพักพิงให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอก ประเทศ	-ปชส. ผ่าน facebook ของ สอท. และแกนนำ คนไทยฯ	
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า ประเทศ	-รายงานกระทรวงฯ ให้ทราบโดยทันทีผ่าน ห้องไลน์ RRC และ กองคุ้มครองฯ รวมทั้ง โทรเลข	
ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน	-จัดประชุม/ซักซ้อม จนท. ที่เกี่ยวข้อง	
ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ	-จำลองสถานการณ์จริง	

เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ	และสำรวจเส้นทางที่เกี่ยวข้องทุกเส้นทางที่เป็นไปได้	
-----------------------------	--	--

หมายเหตุ ให้ ออท.เป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาในการปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น

**ระดับ 3 (สีส้ม)**

<b>ปัจจัยบ่งชี้</b>	เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง
<b>ปัจจัยควบคุม</b>	รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน
<b>เป้าหมาย</b>	ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะ เด็ก สตรี และคนชราขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์ จากข่าวสาร การหารือกับ สอท./สกญ มิตรประเทศ และการสำรวจ (หากสถานการณ์เลื้ออำนาจ)	-ดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้	
ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการรปภ. สถานที่	-มี นส. แจ้ง กต. ซาอุดีฯ แต่เนิ่น ๆ รวมถึงกองกำลังรักษาความปลอดภัยในเขตคณะทูต	
หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ	-ประสาน สอท. อาเซียนและมิตรประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือประสานแผนอพยพพร้อม (หากจำเป็น)	
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกคนไทย และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทย หรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน)	-จัดตั้งศูนย์ฯ ณ สอท. และ ปทส. ผ่าน facebook และแกนนำคนไทยฯ	
สอท./สกญ. สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน	-เบิกเงินสดทั้งสกุลเรียลและดอลลาร์สหรัฐ	

	ในจำนวนที่เหมาะสม	
สอท./สภท. สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/ สิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทย ที่อาจจำเป็นต้องมาผ่านนักชั่วคราวใน สอท.	-จัดซื้ออาหาร เวชภัณฑ์ และของจำเป็นแต่เนิ่น ๆ	
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เข้าพื้นที่	-รายงานให้กระทรวงฯ ทราบโดยทันทีทางห้อง ไลน์ RRC และ กองคุ้มครองฯ รวมถึง โทรเลขแจ้งกระทรวงฯ	
ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อชักซ้อมกรณี ต้องอพยพ	-มี นส. แจ้ง กต. ซาอุดีฯ และประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (อาทิจ มท./ ตม./ กรมการบินพล เรือน)	
ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่นั่งให้แก่ คนไทย	-ประสาน สนง. การบินไทย ณ เมืองดูไบ	
กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือ กระทรวงฯ ว่ามีคนไทยเหลืออยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่สาม หรือกลับประเทศไทยต้องใช้เครื่องบินพิเศษ ไปรับคนไทยหรือไม่	-ประเมินสถานการณ์/ ประสานกระทรวงฯ ทางห้องไลน์ RRC และกองคุ้มครองฯ และมีโทรเลขแจ้ง กระทรวงฯ ในทันที	



**ระดับ 4 (สีแดง)**

<u>ปัจจัยบ่งชี้</u>	เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณสุขภูมิภาค มีการปล้นสะดม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
<u>ปัจจัยควบคุม</u>	รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้ <u>สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน</u>
<u>เป้าหมาย</u>	อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทำการ สอท. ชั่วคราว

รายงาน	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทย และ/หรือหัวหน้าแรงงานไทยทราบตลอดเวลา	-จัดตั้งศูนย์ที่ สอท. โดยมี กกก. ทีม ปทท. สอท. ร่วมปฏิบัติงาน โดยประสานแกนนำ คนไทย อย่างใกล้ชิด	
ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอกพื้นที่ในทันที	-ปชส. ทาง facebook และแกนนำคนไทย ให้คนไทยที่สามารถ เดินทางได้เอง เดินทาง ออกจากซาอุดีฯ ในทุกช่องทางที่ทำได้	
แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทย และขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะให้ได้) โดยเฉพาะ รปภ. ระหว่างอพยพคนไทย และ รปภ. สอท. / สกญ.	-มี นส. แจ้ง กต. ซาอุดีฯ โดยด่วน และประสาน ผ่าน จนท. ระดับสูง ของกรมการกงสุล กต. ซาอุดีฯ (หากเป็นไปได้)	
ประสานใกล้ชิด สอท./สกญ. มิตรประเทศ ถึงแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	-ประสาน สอท. อาเซียน และมิตร ปท.	
สอท./สกญ. ประเทศที่สามตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว กรณีต้องอพยพไปประเทศที่สาม	-ประสาน สอท. ที่ เกี่ยวข้อง เช่น มานามา/	

	คูเวต/อาบูดาบี โดยด่วน	
เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/ ทำลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นด้วย)	-จัดเตรียมขนเอกสาร สำคัญ รวมถึงเตรียมเงิน สดทั้งสกุลริยาลและ ดอลลาร์สหรัฐในจำนวน ที่เหมาะสม	
กระทรวงฯ ส่งจนท. สนับสนุน หากจำเป็น อาทิ ขรก. ประจำประเทศนั้น ๆ	-จัดเตรียมสถานที่พัก อาหาร และอุปกรณ์ที่ จำเป็นแก่ จนท. สนับสนุนจากกระทรวงฯ	
อพยพคนไทย (ที่เหลือ) ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว ข. อพยพกลับประเทศไทย		

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
กำหนดเส้นทางอพยพ - ทางเครื่องบิน  - ทางเรือ  - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกล้เคียง เพื่อขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ โดย สอท.พิจารณา ความพร้อมและความเหมาะสมว่าคนไทยจะอพยพ ไปด้วยตนเองแล้วกำหนดจุดนัดพบ หรืออพยพ เป็นกลุ่มหรือทั้งสองแบบ)	-กรุงริยาด-มานามา/ คูเวต/อาบูดาบี/ดูไบ  -อัลโคบาร์/ดัมมาม/ เจดดาห์  -กรุงริยาด-อัลโคบาร์/ ดัมมาม-บาร์ทเรน -กรุงริยาด-ตาบูก- จอร์แดน	
แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคนไทย และขอรับ ความร่วมมือเท่าที่จำเป็น อาทิ รมท. ระหว่างอพยพ	-มี นส. แจ้ง กต. ซาอุดีฯ และประสาน	

การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน	จนท.ระดับสูงของ กรมการกงสุล (หากเป็นไปได้)	
กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาล ท้องถิ่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการ ข้ามแดน อาทิ การยกเว้นการตรวจลงตรา	-ประสานกระทรวงฯ สอท. มานามา/คูเวต/ อาบูดาบี/อัมมาน/ ไคโร/มัสกัต	
จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพื้นที่นัดหมาย หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่เป้าหมาย	-จัดเช่ารถบัสและ ประสานแกนนำ คนไทยฯ	
สอท./สกฎ. ในประเทศที่สาม จัดที่พัก อาหาร เวชภัณฑ์	-ประสาน สอท. มานามา/คูเวต/ อาบูดาบี/อัมมาน/ ไคโร/มัสกัต	
กรณีหากสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มคลี่คลายในเร็ววัน อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ	-ประสานกระทรวงฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของซาอุดีฯ แกนนำ คนไทย เป็นต้น	

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
สอท.ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบินพิเศษ ลงจอดรับคนไทย	-มี นส. แจ้ง กต. ซาอุดีฯ ประสาน กรมการบินพลเรือน	
สอท./สกฎ. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ แล้วกำหนด จุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดทำรายชื่อผู้โดยสาร	-ปชส. ผ่าน facebook แกนนำคนไทย และ จัดทำรายชื่อผู้โดยสาร	
กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อส่ง เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจ้งสอท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ flight clearance	-ขอ flight clearance ผ่าน กต. ซาอุดีฯ และ ประสาน สนนง. การบิน	

	ไทย/ดูไบ และ สกญ. ณ เมืองดูไบ	
--	----------------------------------	--

รายชื่อแกนนำคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด  
ซาอุดีอาระเบีย

ลำดับ	เมือง	ชื่อแกนนำ/ สถานที่รวมตัว		หมายเลขโทรศัพท์ (+966)
1	กรุงริยาด (300 คน)	-	รวมตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	011 488 1174 011 488 0300 055 462 2005 055 798 2002
2	อัล โคบาร์ (150 คน)	นายสุรเดช ศรีทัศน์	ร้านอาหารไทยภูเก็ต	050 386 4184
3	อัลฮัสซา-ไฮฟูฟ (10 คน)	นายวิชัย กุมภาพันธ์	บ้านพักนายวิชัยฯ	050 609 1053
4	กาดีฟ (5 คน)	นายอุดม แผลมศรี	รวมตัวที่บ้านพักนายอุดมฯ	053354 1994
5	ชากากา (5 คน)	นายสุรชัย สุริยะภา	บ้านพักนายสุรชัยฯ	050 037 2301
6	ตานูก (15 คน)	นายโกศล พันธุชาติ	บ้านพักนายโกศลฯ	050 763 5004
7	นัจรัน (10 คน)	นายหาญ สิทธิพันธ์	บ้านพักนายหาญฯ	053 452 1252
8	คามิสมุเซตท์ (60 คน)	นายทวี สังฆะภูมิ	รวมตัวกันที่ร้านอาหารไทยธานี	055 019 1066
9	บรูไรดาห์ (45 คน)	นายไสว ชุ่นอก	บริษัทฟาฮัด จำกัด	056 114 0351
10	เมืองอื่น ๆ ( 100 คน)	-	ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ	011 488 1174 / 011 488 0300 055 462 2005 055 798 2002
รวม	700 คน			